
sþ. 422. Fyrirspurn [185. mál]
til ríkisstjórnarinnar um áætlun um fóðuriðnaðarverksmiðju á Norðausturlandi.

Frá Karli Kristjánssyni og Jónasi G. Rafnar.

Hvernig er áætlun sú, er Alþingi fól ríkisstjórninni - með þingsályktun 13.
maí 1964- að fá "sérfróða menn til að gera um kostnað við að koma upp og reka
á hentugum stað á Norðausturlandi heymjöls- og/eða h.eykögglaverksmiðju, sem
miðuð sé við það, að hún geti einnig hagnýtt sjófang til vinnslu og fóðurblönd-
unar"?


